



CÔNG CỐC BAO NĂM ĂN HỌC

TRONG KHI KHÔNG ÍT NGƯỜI CHẠY ĐÓN, CHẠY ĐÁO TÌM VIỆC PHÙ HỢP THÌ CÓ KHÔNG ÍT SINH VIÊN RA TRƯỜNG LẠI “YÊN VỊ” VỚI NHỮNG CÔNG VIỆC TRÁI NGÀNH VÀ LẶNG QUÊN TẮM BẰNG “CỬ NHÂN” MÀ HỌ ĐÃ TỪNG TỐN BIẾT BAO THỜI GIAN VÀ TIỀN CỬA.

YÊN VỊ VỚI VIỆC TRÁI NGÀNH

Hiện nay, không ít sinh viên ra trường, cầm bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng trong tay nhưng vì không xin được việc làm đã chấp nhận chọn “ngã rẽ mới” là những công việc không cần đến bằng cấp như bồi bàn, làm tóc, chạy xe ôm, phụ hồ...

Tốt nghiệp ngành Công tác xã hội, Trường ĐH Lao động Xã hội đã hai năm nhưng Nguyễn Thị Hoa, quê Lương Sơn, Hòa Bình, sau nửa năm trôi chảy tới, chạy lui xin việc mà không nơi nào nhận do thiếu kinh nghiệm. Đang lúc buồn chán, gia đình lại gặp khó khăn thì có chị cùng quê mở tiệm làm tóc thời trang trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội nên Hoa đã quyết định vào vừa giúp việc vừa học nghề để đỡ dần cho bố mẹ. Làm được một thời gian, Hoa thấy ngày càng gắn bó với công việc không đúng ngành học của mình. “Thôi thì nghề nào cũng được, miễn là mình có tiền để gửi về quê giúp bố mẹ nuôi em ăn học là được rồi. Mình cũng đang cố gắng vừa làm, vừa tích lũy rồi về quê mở tiệm làm tóc chứ không thiết tha gì đến chuyện cầm tấm bằng đại học đi xin việc nữa!”, Hoa vừa gói đầu cho khách, vừa nói.

Với Phan Văn Thắng, sinh năm 1988 (quê ở Thanh Liêm, Hà Nam), học Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ, ngành CNTT cũng chung số phận tương tự. Nhìn dáng ngồi vắt vẻo trên “xe ôm” chờ khách không ai nghĩ rằng Thắng đang cầm trong tay bằng cử nhân CNTT. Thắng tâm sự: “Tốt nghiệp đại học, mình cũng xin được việc làm trong một công ty tư nhân về thiết bị mạng. Nhưng làm được một thời gian vì lương lậu chẳng được là bao, lại bị quản lý giờ giấc nên mình quyết định nghĩ ra làm ngoài. Nghề xe ôm mới được mấy tháng dù thu nhập không cao nhưng được cái thoải mái,



THEO SỐ LIỆU ĐIỀU TRA CỦA BỘ GD-ĐT NĂM 2006, CẢ NƯỚC CÓ TỚI 63% SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG RA TRƯỜNG KHÔNG CÓ VIỆC LÀM, 37% CÓ VIỆC LÀM NHƯNG NHIỀU SINH VIÊN PHẢI LÀM TRÁI NGHỀ, HOẶC PHẢI QUA ĐÀO TẠO LẠI". GẦN ĐÂY NHẤT NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 2011 THEO THỐNG KÊ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH-XÃ HỘI ĐIỀU TRA TỶ LỆ SINH VIÊN RA TRƯỜNG LÀM VIỆC TRÁI NGÀNH, TRÁI NGHỀ ĐANG CHIẾM 60%.

không bị gò bó thời gian, ung thi làm, không thích thì nghỉ". Hỏi về tấm bằng tốt nghiệp, Thắng phân trần: "Có bằng mà không có chỗ làm vừa ý thì đi làm ngoài như thế này sướng hơn".

Tại một số cửa hàng bán quần áo thời trang trên phố Chùa Bộc, quận Đống Đa hay những quán cà phê bên bờ hồ Văn Quán, Hà Đông, chúng tôi không khỏi giật mình khi nghe những người quen cho biết trong số những nhân viên phục vụ ở đây thì có một nửa là sinh viên ra trường mà chưa có việc làm. Sau một thoáng dè dặt, một sinh viên tốt nghiệp vì không xin được việc nên an phận làm nhân viên bán hàng quần áo trên phố Chùa Bộc cho biết, làm ở đây tuy không đúng ngành nhưng vẫn còn hơn những người khác phải về quê vì không sống nổi ở thành phố. Những chàng trai, cô gái 4-5 năm chinh chiến giảng đường đành phải mang tấm bằng cử nhân về xếp xó trong tủ quần áo và chưa biết đến lúc nào mới cầm tấm bằng đó đi xin việc.

NHỮNG HỆ LỤY

Qua mấy năm học đại học, những cử nhân được đào tạo bài bản đành phải tìm "bến đỗ việc làm" chẳng liên quan đến ngành học. Bao nhiêu thời gian, công sức và tiền của của gia đình, người học

để mong có một tấm bằng nhằm hi vọng có một công việc tốt hơn nhưng không ít người đã phải thất vọng. Không đành về quê chịu cảnh lam lũ, những tân cử nhân không kiếm được việc làm đành "lỡ bước sang ngang" chọn cho mình một việc làm nhằm có tiền trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, không phải cử nhân nào làm trái nghề cũng an phận. Hoa cho biết: "Làm nghề thợ cắt tóc cũng nhiều cảm dỗ, rủi ro lắm. Nhiều khi họ nghĩ mình thế này, thế kia nhưng vì đồng tiền nên phải làm chứ nghĩ việc thì cũng chẳng biết làm gì!". Còn với Thắng, tưởng hành nghề xe ôm thì an nhàn nhưng cũng không ít lần chở khách "nghiện ngập" không những bị quỵ tiền mà có khi còn bị trấn lột.

Cử nhân ra trường làm trái nghề là thực trạng đáng báo động. Đây không những là sự tổn thất lớn về nhân lực có chất lượng cao mà còn là một câu hỏi lớn cho chất lượng giáo dục và đào tạo cũng như việc sử dụng lao động của các cơ quan, doanh nghiệp.

DUY NGỢI